

CHÍNH LUẬN

ĐIỂM DẪY CHUNG CỦA MỌI NGƯỜI CÓ THIỆN CHÍ
CHỦ THIỆN KINH CHẾ BÙ ĐÁNG-VĂN-SÙNG
Cố Thủ Khoa Hữu Sĩ T. CHUNG
Số 101, Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
Ngày 27-5-1966 (Ngày 4 Bút-Ngôn)

Phải xét lại thể lệ giao xe «SCOOTER»

Thưa các bạn và đồng bào Ph. Mi. Tôi đã đọc báo chí về việc giao xe «SCOOTER» cho các cán bộ, công nhân viên chức của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, đơn vị. Tôi thấy việc này rất đáng quan tâm. Nhưng tôi nghĩ rằng, việc giao xe này cần phải được xem xét lại một cách kỹ lưỡng. Bởi vì, việc giao xe này không chỉ là một vấn đề tài chính, mà còn là một vấn đề chính trị, xã hội. Nếu việc giao xe này không được thực hiện một cách công bằng, minh bạch, thì sẽ gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng cho xã hội.

Chúng tôi nhận thấy rằng, việc giao xe «SCOOTER» cho cán bộ, công nhân viên chức của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, đơn vị, là một việc làm rất cần thiết. Bởi vì, việc giao xe này sẽ giúp cho các cán bộ, công nhân viên chức này có thể đi lại một cách thuận tiện, nhanh chóng, và tiết kiệm chi phí. Điều này sẽ giúp cho họ có thể tập trung vào công việc, và cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng đất nước.

Tuy nhiên, việc giao xe này cũng cần phải được thực hiện một cách công bằng, minh bạch. Bởi vì, nếu việc giao xe này chỉ dành cho một số cá nhân, một số đơn vị, thì sẽ gây ra sự bất bình đẳng, và dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng. Vì vậy, chúng tôi đề nghị rằng, việc giao xe này cần phải được thực hiện một cách công khai, minh bạch, và dựa trên những tiêu chí rõ ràng, cụ thể.

Chúng tôi cũng nhận thấy rằng, việc giao xe này cũng cần phải được thực hiện một cách tiết kiệm, và hiệu quả. Bởi vì, nếu việc giao xe này tốn kém quá nhiều, thì sẽ gây ra những gánh nặng rất lớn cho ngân sách nhà nước. Vì vậy, chúng tôi đề nghị rằng, việc giao xe này cần phải được thực hiện một cách tiết kiệm, và hiệu quả, và cần phải có những biện pháp để giảm thiểu chi phí.

Tóm lại, việc giao xe «SCOOTER» cho cán bộ, công nhân viên chức của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, đơn vị, là một việc làm rất cần thiết. Nhưng việc này cũng cần phải được xem xét lại một cách kỹ lưỡng, và thực hiện một cách công bằng, minh bạch, tiết kiệm, và hiệu quả. Chúng tôi tin tưởng rằng, nếu việc này được thực hiện đúng đắn, thì sẽ góp phần vào sự phát triển và tiến bộ của đất nước.

BÙ ĐÁNG-VĂN-SÙNG
Số 101, Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

ĐỀ TỪ CỦA CHỦ TỊCH U.B.L.D.Q.G

tại Đại Hội Quân Dân toàn quốc ngày 24-5-1966

1. Vì sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc ta, chúng ta cần phải có một lực lượng tinh nhuệ, có trình độ cao, có tinh thần chiến đấu dũng cảm. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

2. Chúng ta cần phải có một nền kinh tế vững mạnh, có năng suất lao động cao, có đời sống vật chất ngày càng được cải thiện. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển kinh tế, và cải thiện đời sống nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

3. Chúng ta cần phải có một nền văn hóa, giáo dục phát triển, có trình độ dân trí cao, có đời sống tinh thần phong phú. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển văn hóa, giáo dục, và đời sống tinh thần nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

4. Chúng ta cần phải có một nền ngoại giao độc lập, tự chủ, có uy tín, có vị thế cao trên trường quốc tế. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển ngoại giao, và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

5. Chúng ta cần phải có một nền quốc phòng vững mạnh, có sức chiến đấu cao, có tinh thần sẵn sàng hy sinh, có trình độ sẵn sàng chiến đấu cao. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển quốc phòng, và nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

6. Chúng ta cần phải có một nền đoàn kết nội bộ vững mạnh, có tinh thần đoàn kết, có sự đồng lòng, có sự thống nhất. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển đoàn kết nội bộ, và nâng cao tinh thần đoàn kết của nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

7. Chúng ta cần phải có một nền kỷ luật nghiêm minh, có tinh thần chấp hành kỷ luật, có sự nghiêm túc, có sự trách nhiệm. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển kỷ luật, và nâng cao tinh thần chấp hành kỷ luật của nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

8. Chúng ta cần phải có một nền đạo đức cao, có tinh thần trung thực, có sự ngay thẳng, có sự dũng cảm. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển đạo đức, và nâng cao tinh thần đạo đức của nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

9. Chúng ta cần phải có một nền khoa học, công nghệ phát triển, có trình độ khoa học, công nghệ cao, có sự đổi mới, có sự sáng tạo. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển khoa học, công nghệ, và nâng cao trình độ khoa học, công nghệ của nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

10. Chúng ta cần phải có một nền thể chế dân chủ, có tinh thần dân chủ, có sự tham gia của nhân dân vào công việc quản lý nhà nước. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển thể chế dân chủ, và nâng cao tinh thần dân chủ của nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

11. Chúng ta cần phải có một nền pháp luật nghiêm minh, có tinh thần chấp hành pháp luật, có sự nghiêm túc, có sự trách nhiệm. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển pháp luật, và nâng cao tinh thần chấp hành pháp luật của nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

12. Chúng ta cần phải có một nền văn minh, văn hóa tiên tiến, có tinh thần văn minh, văn hóa, có sự đổi mới, có sự sáng tạo. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển văn minh, văn hóa, và nâng cao trình độ văn minh, văn hóa của nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

13. Chúng ta cần phải có một nền kinh tế thị trường, có tinh thần cạnh tranh, có sự đổi mới, có sự sáng tạo. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển kinh tế thị trường, và nâng cao tinh thần cạnh tranh của nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

14. Chúng ta cần phải có một nền xã hội công bằng, có tinh thần đoàn kết, có sự đồng lòng, có sự thống nhất. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển xã hội công bằng, và nâng cao tinh thần đoàn kết của nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

15. Chúng ta cần phải có một nền môi trường sống trong lành, có tinh thần bảo vệ môi trường, có sự nghiêm túc, có sự trách nhiệm. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển môi trường sống trong lành, và nâng cao tinh thần bảo vệ môi trường của nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

16. Chúng ta cần phải có một nền gia đình hạnh phúc, có tinh thần đoàn kết, có sự đồng lòng, có sự thống nhất. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển gia đình hạnh phúc, và nâng cao tinh thần đoàn kết của nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

17. Chúng ta cần phải có một nền đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, có tinh thần sáng tạo, có sự đổi mới, có sự sáng tạo. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, và nâng cao tinh thần sáng tạo của nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

18. Chúng ta cần phải có một nền thể chế chính trị vững mạnh, có tinh thần dân chủ, có sự tham gia của nhân dân vào công việc quản lý nhà nước. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển thể chế chính trị vững mạnh, và nâng cao tinh thần dân chủ của nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

19. Chúng ta cần phải có một nền pháp luật nghiêm minh, có tinh thần chấp hành pháp luật, có sự nghiêm túc, có sự trách nhiệm. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển pháp luật nghiêm minh, và nâng cao tinh thần chấp hành pháp luật của nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

20. Chúng ta cần phải có một nền văn minh, văn hóa tiên tiến, có tinh thần văn minh, văn hóa, có sự đổi mới, có sự sáng tạo. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển văn minh, văn hóa tiên tiến, và nâng cao trình độ văn minh, văn hóa của nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

21. Chúng ta cần phải có một nền kinh tế thị trường, có tinh thần cạnh tranh, có sự đổi mới, có sự sáng tạo. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển kinh tế thị trường, và nâng cao tinh thần cạnh tranh của nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

22. Chúng ta cần phải có một nền xã hội công bằng, có tinh thần đoàn kết, có sự đồng lòng, có sự thống nhất. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển xã hội công bằng, và nâng cao tinh thần đoàn kết của nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

23. Chúng ta cần phải có một nền môi trường sống trong lành, có tinh thần bảo vệ môi trường, có sự nghiêm túc, có sự trách nhiệm. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển môi trường sống trong lành, và nâng cao tinh thần bảo vệ môi trường của nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

24. Chúng ta cần phải có một nền gia đình hạnh phúc, có tinh thần đoàn kết, có sự đồng lòng, có sự thống nhất. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển gia đình hạnh phúc, và nâng cao tinh thần đoàn kết của nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

TRUNG CỘNG ĐỐI MẶT NGƯỜI ĐANG-TÂM - NGUYỄN-LUU-TM lược

(Tiếp theo)

Trong quá trình tiến hành công tác, chúng ta cần phải có một nền tảng tư tưởng vững chắc. Đó là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương. Bởi vì, nếu nền tảng tư tưởng không vững chắc, thì sẽ dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng cho sự nghiệp cách mạng.

Chúng ta cần phải có một nền tư tưởng tiên tiến, có tinh thần đổi mới, có sự sáng tạo. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển tư tưởng tiên tiến, và nâng cao tinh thần đổi mới của nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

Chúng ta cần phải có một nền đạo đức cao, có tinh thần trung thực, có sự ngay thẳng, có sự dũng cảm. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển đạo đức cao, và nâng cao tinh thần trung thực của nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

Chúng ta cần phải có một nền kỷ luật nghiêm minh, có tinh thần chấp hành kỷ luật, có sự nghiêm túc, có sự trách nhiệm. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển kỷ luật nghiêm minh, và nâng cao tinh thần chấp hành kỷ luật của nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

ĐANG-TÂM - NGUYỄN-LUU-TM lược

(Tiếp theo)

Chúng ta cần phải có một nền kinh tế vững mạnh, có năng suất lao động cao, có đời sống vật chất ngày càng được cải thiện. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển kinh tế, và cải thiện đời sống nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

Chúng ta cần phải có một nền văn hóa, giáo dục phát triển, có trình độ dân trí cao, có đời sống tinh thần phong phú. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển văn hóa, giáo dục, và đời sống tinh thần nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

Chúng ta cần phải có một nền ngoại giao độc lập, tự chủ, có uy tín, có vị thế cao trên trường quốc tế. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển ngoại giao, và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.

Chúng ta cần phải có một nền quốc phòng vững mạnh, có sức chiến đấu cao, có tinh thần sẵn sàng hy sinh, có trình độ sẵn sàng chiến đấu cao. Vì vậy, chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển quốc phòng, và nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, và cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương.



Chơi chửa

Nhà số 20 Hàng Bài (5000 VNĐ) của ông Nguyễn Văn...

Người ta ăn, ông ta nghiêm túc, Ngươi ăn giờ phút này, Đâu anh kỹ lưỡng này, Tây sao lại có chuyện này, Tây sao lại có chuyện này, Quân trung cấp đảm bảo phòng sự, Mục tiêu bao quát, Ban làm sao với những mặt trời, Xin ghi nhận, anh thiếu đi niềm tin, Tây thì chỉ «chăm» đi để? Chỉ cần cái bon nhà anh, Xông vào hàng có mà về em! Hết đất đơm, ngời tu «chấp» không, Đâu người tu «chấp» không, Trộm Anh ngắm thật là ngắm, Huyệt là có mấy bác đơm chơi vậy?

TRUNG NGUYỄN T

Thế lệ chung

Quỹ bạn đọc muốn đăng trên Nền báo Chính Luận xin lưu ý những điều sau đây:

- 1) Bài gửi đăng xin viết một mặt giấy (theo danh mục) gửi về phòng.
- 2) Người gửi bài, ngoài bài viết, xin kèm theo tên thật, địa chỉ và số điện thoại, nếu có (để cho báo liên lạc liên lạc).
- 3) Các hình vẽ xin để bằng mực đen đậm.
- 4) Bài viết muốn có nhuận bút xin ghi rõ, bản để toàn không ghi vào sổ sách, toàn báo không thể thanh toán được).
- 5) Bài gửi cho Chính Luận xin đăng gửi cho báo khác.
- 6) Người gửi bài xin để tên báo cho biết.
- 7) Toàn báo không trả lại bản thảo những bài không được chấp nhận.

Thức các khiếu nại hoặc «Điền đơn» tòa báo sẽ giải quyết trong thời hạn một tuần kể từ lúc nhận được.

SÀI GÒN ĐƯƠNG LA O DIEM ROU HE HIEU



PHONG VÁN ÔNG NGUYỄN-VĂN-THÀNH N. TRUNG TƯƠNG. ĐỀ TÌ TÔNG TỰ LINH QUÂN ĐỘI CAO ĐÀI CHỦ TỊCH HỘI CƯU QUÂN NHÀN CAO ĐÀI

LUẬT ĐÁP CỜ CỜ TRUYỀN CỬA HỒI THÁI HỒ CAO ĐÀI và việc giảng cơ phong thường chức Hộ Pháp

ĐI CHỮA

Một môn văn chương mới, chính sự của chính đấng trong thứ... Một môn văn chương mới, chính sự của chính đấng trong thứ...

Hỏi : Theo tin nhất báo Tiếng-Việt ngày 14-5-1966... Theo tin nhất báo Tiếng-Việt ngày 14-5-1966...

biết trong Hội thánh và toàn đạo có sự đồng lòng... biết trong Hội thánh và toàn đạo có sự đồng lòng...

Đáp : Kính lạy Hội Thánh và toàn đạo... Đáp : Kính lạy Hội Thánh và toàn đạo...

Bài tựa hôm nay tôi được một dự một bài tựa hôm nay... Bài tựa hôm nay tôi được một dự một bài tựa hôm nay...

Đáp Cao Đài Thánh Đạo Thánh Tự Ninh thời kỳ đồng... Đáp Cao Đài Thánh Đạo Thánh Tự Ninh thời kỳ đồng...

Hỏi : Xin Trung tương cho biết Hội đồng Hộ Pháp... Hỏi : Xin Trung tương cho biết Hội đồng Hộ Pháp...

Đáp : Hội đồng Hộ Pháp Hộ đồng này là do... Đáp : Hội đồng Hộ Pháp Hộ đồng này là do...

Phiếu đọc danh và phiếu tập danh

Đáp : Theo tin nhất báo Tiếng-Việt ngày 14-5-1966... Theo tin nhất báo Tiếng-Việt ngày 14-5-1966...

Hỏi : Theo tin nhất báo Tiếng-Việt ngày 14-5-1966... Theo tin nhất báo Tiếng-Việt ngày 14-5-1966...

Hỏi : Theo tin nhất báo Tiếng-Việt ngày 14-5-1966... Theo tin nhất báo Tiếng-Việt ngày 14-5-1966...

Hỏi : Theo tin nhất báo Tiếng-Việt ngày 14-5-1966... Theo tin nhất báo Tiếng-Việt ngày 14-5-1966...

NGUYỄN VĂN NGUỒN

Đáp : Theo tin nhất báo Tiếng-Việt ngày 14-5-1966... Theo tin nhất báo Tiếng-Việt ngày 14-5-1966...

Hỏi : Theo tin nhất báo Tiếng-Việt ngày 14-5-1966... Theo tin nhất báo Tiếng-Việt ngày 14-5-1966...

Hỏi : Theo tin nhất báo Tiếng-Việt ngày 14-5-1966... Theo tin nhất báo Tiếng-Việt ngày 14-5-1966...

Hỏi : Theo tin nhất báo Tiếng-Việt ngày 14-5-1966... Theo tin nhất báo Tiếng-Việt ngày 14-5-1966...

PHỤ PHỤ TẮNG NHIỀU QUÁ

Đáp : Theo tin nhất báo Tiếng-Việt ngày 14-5-1966... Theo tin nhất báo Tiếng-Việt ngày 14-5-1966...

Hỏi : Theo tin nhất báo Tiếng-Việt ngày 14-5-1966... Theo tin nhất báo Tiếng-Việt ngày 14-5-1966...

Hỏi : Theo tin nhất báo Tiếng-Việt ngày 14-5-1966... Theo tin nhất báo Tiếng-Việt ngày 14-5-1966...

Hỏi : Theo tin nhất báo Tiếng-Việt ngày 14-5-1966... Theo tin nhất báo Tiếng-Việt ngày 14-5-1966...

PHONG VÁN CỐC HỒI ĐAM THÌ - KỲ

Năm thứ 3 Số 6448 B Trang 4 ĐỒNG CHỦ NHẬT, THỨ HAI 29, 30-5-1966 (Ngày 10, 11 Tháng 4 Bính Ngọ)

MAPS, MICROTEXT NEWSPAPERS SEP 28 1966 UNIVERSITY LIBRARY

PHONG VÁN CỐC HỒI ĐAM THÌ - KỲ

Chủ nhiệm kiêm Chủ bút ● ĐẶNG-VĂN-SUNG ● IS V6-Tĩnh ● Saigon ● 9.T. 25.977 ● Có Thư Kỳ Tòa soạn TÙ-CHUNG

Đức Giáo Hoàng

vô cùng đau xót trước biến cố miền Trung SAIGON 27.5 (AP) - Đức Giáo Hoàng vô cùng đau xót trước biến cố miền Trung. Ông đã cầu nguyện cho dân chúng miền Trung và kêu gọi họ đoàn kết để vượt qua những khó khăn hiện tại.

T.T. Tâm Châu tuyên bố sẽ hòa giải Phật Giáo và Chính phủ

HỘI ĐỒNG HÓA BẠO QUYẾT ĐỊNH PHƯƠNG THỨC TẬP THÈ CHỈ HUY

TT Tâm Châu: Phải giải quyết mọi việc trong tinh thần thông cảm và xây dựng

Các nhà Sư định «leo thang» ĐÀT CHƯỜNG NGẠI VẬT ra giữa đường rồi đốt

Dạng xe đạp, xích ló, xe máy đi biểu tình

Đức Giáo Hoàng đã viết một bức thư dài về biến cố miền Trung và kêu gọi họ đoàn kết để vượt qua những khó khăn hiện tại. Ông đã cầu nguyện cho dân chúng miền Trung và kêu gọi họ đoàn kết để vượt qua những khó khăn hiện tại.

SAIGON 27.5 - Tổng hợp các tin tức về biến cố miền Trung. Các nhà sư đang leo thang biểu tình, đòi hỏi chính phủ phải giải quyết vấn đề lương thực và việc làm.

Đức Giáo Hoàng đã viết một bức thư dài về biến cố miền Trung và kêu gọi họ đoàn kết để vượt qua những khó khăn hiện tại. Ông đã cầu nguyện cho dân chúng miền Trung và kêu gọi họ đoàn kết để vượt qua những khó khăn hiện tại.

Mùa mưa trên chiến trường V.N. V.C. chờ gì không mở cuộc tấn công?

6 TRUNG ĐOÀN CỘNG QUÂN PHỤC SẴN

Đức Giáo Hoàng đã viết một bức thư dài về biến cố miền Trung và kêu gọi họ đoàn kết để vượt qua những khó khăn hiện tại. Ông đã cầu nguyện cho dân chúng miền Trung và kêu gọi họ đoàn kết để vượt qua những khó khăn hiện tại.

HOA THINH ĐOÀN 27.5 (Rector) - Các viên chức Hoa Kỳ và Hải Quân đã tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ người dân miền Trung.

Đức Giáo Hoàng đã viết một bức thư dài về biến cố miền Trung và kêu gọi họ đoàn kết để vượt qua những khó khăn hiện tại. Ông đã cầu nguyện cho dân chúng miền Trung và kêu gọi họ đoàn kết để vượt qua những khó khăn hiện tại.

HOA THINH ĐOÀN 27.5 (Rector) - Các viên chức Hoa Kỳ và Hải Quân đã tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ người dân miền Trung.

Đức Giáo Hoàng đã viết một bức thư dài về biến cố miền Trung và kêu gọi họ đoàn kết để vượt qua những khó khăn hiện tại. Ông đã cầu nguyện cho dân chúng miền Trung và kêu gọi họ đoàn kết để vượt qua những khó khăn hiện tại.

TTKỲ SẢN SANG THỎA HIỆP

Tướng Kỳ và Đại sứ Mỹ Cabot Lodge chỉ bàn về lam phát và kinh - tế

Máy bay Mỹ đã đưa tướng Thi trở về Huế

Đã NẮNG 27.5 (AP, UPI, Reuter, AFP) - TT Nguyễn Cao Kỳ và Đại sứ Mỹ Cabot Lodge chỉ bàn về kinh tế và phát triển kinh tế. Tướng Kỳ đã được đưa về Huế bằng máy bay Mỹ.

Tinh trưởng Thừa Thiên lập bộ T.L. ở quận Hương Thủy

Hội kết cực về kinh tế: thiếu xăng, điện, thuốc men, thực phẩm...

Đức Giáo Hoàng đã viết một bức thư dài về biến cố miền Trung và kêu gọi họ đoàn kết để vượt qua những khó khăn hiện tại. Ông đã cầu nguyện cho dân chúng miền Trung và kêu gọi họ đoàn kết để vượt qua những khó khăn hiện tại.

Một nhà báo Úc từ Trung Cộng về tiết lộ: T.C. không dám xử dụng Hoa Kiều ở Saigon bạo động

Nếu Trung Cộng ủng hộ V.C. quá nhiều, Mỹ sẽ thắng tay

Đàn tộc tự quyết bình đẳng chủng tộc

LƯU ĐƠN (BBC) - Theo một bài viết trên tờ The Age của Úc, các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam đang kêu gọi dân tộc tự quyết.

TRUNG ĐÊM 26 RẠNG 27.5

2 Tiểu đoàn Việt - Cộng tấn - công 1 tiền đồn tại 20 TÊN BỐ XÁC TẠI TRẦN

TRUNG TƯỚNG NGUYỄN HƯU CỐ TIẾP NHẬN NGUYỄN VONG 8 ĐIỂM CỦA ĐOÀN QUANG-NAM

Ông định tính hiền, bảo trợ Kinh Tế, chuẩn bị Bầu cử

Đức Giáo Hoàng đã viết một bức thư dài về biến cố miền Trung và kêu gọi họ đoàn kết để vượt qua những khó khăn hiện tại. Ông đã cầu nguyện cho dân chúng miền Trung và kêu gọi họ đoàn kết để vượt qua những khó khăn hiện tại.